

## ประเด็นข่าวสำคัญ

### - รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมลดประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีเงินปีงบประมาณ 2562

สำนักงาน Jiji ได้รายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะลดประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563) ลงประมาณ 1 – 2 ล้านล้านเยน จากเดิมที่ประมาณการไว้ว่าจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอยู่ที่ 62,495 พันล้านเยน อันเป็นผลมาจากรายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ลดลง จากการส่งออกที่ปรับตัวลดลงจากผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน รวมทั้งการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ก็คาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายส่วนบุคคลลดลงอันจะส่งผลต่อรายได้จากภาษีผู้บริโภคไม่เพิ่มขึ้นมากตามที่คาดการณ์ ซึ่งจะทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นจะต้องออกพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อทำการกู้ยืมเงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดเก็บภาษีในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (เมษายน – กันยายน 2562) มียอดอยู่ที่ 16,696.6 พันล้านเยน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4.6

### - Yahoo Japan และ Line ประกาศควมรวมการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกัน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บริษัท Z Holdings Corp., อันเป็นบริษัทแม่ของบริษัท Yahoo Japan Corps. และบริษัท Line Corp. ได้ประกาศว่าทั้ง 2 บริษัทได้ตกลงที่จะทำการควมรวมการดำเนินธุรกิจเข้าด้วยกันอันจะทำให้กลายเป็นกลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นจากฐานลูกค้าประมาณ 100 ล้านราย และในปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2561-31 มีนาคม 2562) ทั้ง 2 บริษัทมียอดขายรวมอยู่ที่ 1,160,000 ล้านเยน มากกว่า Rakuten Inc. ที่มียอดขายอยู่ที่ 1,100,000 ล้านเยน โดย SoftBank Corp., ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Z Holdings Corp., และบริษัท Naver Corp., อันเป็นบริษัทแม่ของ Line Corp., จะทำการจัดตั้งบริษัทโดยถือหุ้นฝ่ายละครึ่ง โดย Z Holdings Corp., จะอยู่ภายใต้บริษัทใหม่นี้และ Yahoo Japan Corps. และ Line Corp. จะดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทลูกของ Z Holdings Corp., ทั้งนี้ SoftBank Corp., และ Naver Corp., จะทำการยื่นคำเสนอซื้อหุ้น (tender offer) ของ Line Corp., ทั้งหมดโดยคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 340,000 ล้านเยน และเมื่อเสร็จสิ้นการเสนอซื้อแล้วก็จะทำการนำ Line Corp., ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว การควมรวมกิจการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการให้บริการในญี่ปุ่นและขยายขอบเขตการให้บริการในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลกต่อไป ทั้งนี้ การควมรวมกิจการครั้งนี้คาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก Japan Fair Trade Commission และดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563

### - ประชาชนญี่ปุ่นเห็นว่ารายได้จากการทำงานเป็นแหล่งรายได้สำคัญเพื่อใช้ในการครองชีพหลังเกษียณอายุเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 Central Council for Financial Service Information ได้เปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับรายได้ของประชาชนญี่ปุ่นหลังเกษียณอายุพบว่า ครอบครัวที่มีประชากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

เห็นว่ารายได้จากการทำงานเป็นแหล่งรายได้สำคัญเพื่อใช้ในการครองชีพหลังจากเกษียณอายุคิดเป็นร้อยละ 48.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนหน้า โดยครอบครัวญี่ปุ่นร้อยละ 79.1 ยังเห็นว่ารายได้จากระบบประกันสังคมยังเป็นแหล่งรายได้สำคัญเพื่อใช้ในการครองชีพหลังเกษียณอายุ ในขณะที่แหล่งรายได้สำคัญอันดับที่ 3 มาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอกชนและการประกันคิดเป็นร้อยละ 38.4 ทั้งนี้ ผลการสำรวจดังกล่าวแสดงถึงความกังวลของประชาชนญี่ปุ่นว่ารายได้จากระบบประกันสังคมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหลังเกษียณซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Financial Services Agency ที่เปิดเผยเมื่อต้นปีที่ผ่านมว่านอกเหนือจากรายได้จากระบบประกันสังคมแล้วประชากรญี่ปุ่นจำเป็นต้องมีเงินออมอีกประมาณ 20 ล้านเยนต่อคน จึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตหลักเกษียณอายุ

## - สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบต่อความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบต่อความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นที่ได้ลงนามไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยภายใต้ความตกลงดังกล่าว ญี่ปุ่นจะทำการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ รวมถึงสินค้าเนื้อหมูและเนื้อวัวเหลือเทียบเท่ากับอัตราภาษีภายใต้ Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement ในขณะที่สหรัฐฯ จะทำการลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีความชัดเจนในกำหนดเวลาสำหรับการลดอัตราภาษีนำเข้าสำหรับสินค้ารถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าที่นำความตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่สภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนมกราคม 2563

## - ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่นยอมรับว่ามีโอกาสน้อยมากที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ภายในปี 2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นาย Haruhiko Kuroda ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) ได้กล่าวในการบรรยายสรุปรายงานนโยบายการเงินต่อคณะกรรมการการเงินของวุฒิสภาญี่ปุ่นว่า BOJ เห็นว่ามีโอกาสน้อยมาก (extremely slim) ที่จะบรรลุเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2 ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2564 (สิ้นสุด 31 มีนาคม 2565) ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ทั้งนี้ ในรายงานรายไตรมาสของ BOJ ที่เปิดเผยเมื่อเดือนตุลาคม 2562 BOJ ได้คาดการณ์ว่าอัตราการเพิ่มต่อปีของดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (core consumer price index: core CPI) ภายใน 3 ปีข้างหน้าจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2564 ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าร้อยละ 2 โดย BOJ คาดการณ์ว่า core CPI ณ สิ้นปีงบประมาณ 2564 จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ผู้ว่าการ BOJ ยังได้กล่าวว่า BOJ พร้อมที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมทันทีที่เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของ core CPI มีการชะลอตัวลง

## ดัชนีเศรษฐกิจ

### - ญี่ปุ่นมีการส่งออกในเดือนตุลาคม 2562 ลดลงคิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดในรอบ 3 ปี

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กระทรวงการคลังญี่ปุ่นได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจญี่ปุ่นเบื้องต้นของเดือนตุลาคม 2562 พบว่าญี่ปุ่นมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 6.58 ล้านล้านเยน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า คิดเป็นร้อยละ 9.2 (YoY) มากกว่าผลการสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักข่าว Reuters ที่จะลดลงที่ร้อยละ 7.6 (YoY) และเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี อันเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกรถยนต์และเครื่องยนต์ของเครื่องบินไปยังสหรัฐอเมริกา และการส่งออกสินค้าพลาสติกไปยังจีนทำให้ญี่ปุ่นมีการส่งออกลดลงเมื่อคิดเป็นรายปีลดลงติดต่อกัน 11 เดือนแล้ว สำหรับการนำเข้ามีมูลค่าอยู่ที่ 6.56 ล้านล้านเยน ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.8 (YoY) ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 16 (YoY) อันเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของอัตราภาษีผู้บริโภค ส่งผลให้ญี่ปุ่นมีการเกิดดุลการค้าทั้งสิ้น 17.3 พันล้านเยน อันเป็นการเกินดุลการค้าเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือนแต่ก็ยังต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์ว่าจะเกินดุลการค้าที่ 300 พันล้านเยน

### - ญี่ปุ่นมีมูลค่าคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักร (Machine tool) ในเดือนตุลาคม 2562 ลดลงถึงร้อยละ 37.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)

Japan Machine Tool Builders' Association ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ว่ามูลค่าคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักร (Machine tool) ในเดือนตุลาคม 2562 ของญี่ปุ่นมีมูลค่าอยู่ที่ 874,500 ล้านเยน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 37.4 (YoY) อันเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 9 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ที่มีมูลค่าคำสั่งซื้ออยู่ที่ 802,300 ล้านเยนและเป็นการลดลงติดต่อกัน 13 เดือนแล้ว โดยเป็นผลมาจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน และความไม่แน่นอนของการที่อังกฤษจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป ส่งผลให้มูลค่าคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรจากต่างประเทศลดลงถึงร้อยละ 34.1 (YoY) มาอยู่ที่ 540,300 ล้านเยน

### - Supermarkets ในญี่ปุ่นมียอดขายสินค้าในเดือนตุลาคม 2562 ลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.1 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)

Japan Chain Stores Association ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ถึงข้อมูลการขายสินค้าของ Supermarkets ในญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมว่า ยอดจำหน่ายสินค้าของ Supermarkets จำนวน 10,522 แห่งจาก 55 บริษัทมีมูลค่าอยู่ที่ 975,100 ล้านเยน ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้าคิดเป็นร้อยละ 4.1 (YoY) อันเป็นผลมาจากการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ทำให้ประชาชนได้ทำการซื้อสินค้าไปก่อนแล้ว นอกจากนี้ ยอดจำหน่ายสินค้าในเขตภูมิภาค Kanto ก็ได้ลดลงจาก

ผลกระทบของพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 19 ที่พัดผ่านทำให้ประชาชนหันไปทำการซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อแทน เนื่องจากมีสาขาอยู่ทั่วไป

**- ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index) ญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY)**

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานคณะรัฐมนตรี ได้เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price Index: Core CPI) ญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม 2562 ว่า ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ทั้งนี้ หากนำผลของการปรับขึ้นอัตราภาษีผู้บริโภคที่เริ่มเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และผลของนโยบายสนับสนุนบุตรออก Core CPI ในเดือนตุลาคม จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.2 ซึ่งห่างไกลจากเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ) ที่ตั้งไว้ร้อยละ 2 โดยนาย Yasunari Ueno ซึ่งเป็น Chief Market Economist จาก Mizuho Securities ได้แสดงความเห็นว่า จากตัวเลขดังกล่าวจะกดดันให้ BOJ จะต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ซึ่งนาย Ueno ยังได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการที่ญี่ปุ่นจะมีอัตราเงินเฟ้อได้ถึงร้อยละ 2